

บิกริมมั่นใจหาที่ย้าย 2 โรงไฟฟ้าได้ “กฟผ.” เผยต้องดูข้อจำกัดระบบส่ง

ผู้จัดการรายวัน 360 - บิกริม เพาเวอร์ พร้อมย้ายที่ตั้ง 2 โรงไฟฟ้า SPP ไปพื้นที่ใหม่ได้แน่นอนเล็งจังหวัดอ่างทองและนิคมฯ เอเชีย ยัน “กฟผ.” ไม่ได้ปิดกั้น ขณะที่ กฟผ.ระบุพร้อมพิจารณาแต่ต้องดูด้านความจำกัดการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าด้วย

นางปริยนาท สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการหารืออย่างใกล้ชิดกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในเรื่องการย้ายสถานที่ตั้ง 2 โรงไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ของบริษัทที่เกิดปัญหาเรื่องการยุบเขตและนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดราชบุรีซึ่งการหารือล่าสุด กฟผ.ระบุว่าพื้นที่ภาคกลางยังสามารถรับไฟได้

“เพื่อให้โรงไฟฟ้าเปิดดำเนินการซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 จึงมีเวลาดำเนินการ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะเสนอว่าจะย้ายโรงไฟฟ้าไปภาคกลาง ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาเรื่องพื้นที่ โดยหนึ่งในพื้นที่ก็มีนิคมอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเกิดใหม่ ใน จ.อ่างทอง มีความต้องการทั้งไฟฟ้าและไอน้ำมากกว่ากำลังผลิตเดิมใน จ.ราชบุรี” นางปริยนาท กล่าว

ก่อนหน้านี้เสนอพื้นที่ตั้งใหม่ภายในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (สุวรรณภูมิ) จ.สมุทรปราการ เนื่องจากนิคมอยู่ใกล้บริเวณส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ซึ่งมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง อย่างไรก็ตาม กฟผ.แจ้งว่าหากสร้างตรงจุดดังกล่าว ทาง กฟผ.ต้องปรับปรุงสถานีจ่ายไฟฟ้าหนองจอก ซึ่งต้องลงทุนเพิ่ม ทางบิกริมฯก็พร้อมจะร่วมลงทุน 100-200 ล้านบาท ซึ่งกรณีนี้ยังอยู่ในข้อเสนอทางเลือก ขณะเดียวกัน เจ้าของนิคมฯ เอเชียได้เข้าพบนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน โดยขอให้สนับสนุนให้เกิดโรงไฟฟ้าในนิคมฯ

นายสหรัฐ บุญโพธิ์ภักดี รองผู้จัดการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ และโฆษก กฟผ.กล่าวว่า การย้ายที่ต้องดูภาพรวมในเรื่องการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้ารองรับด้วยว่าจะดำเนินการได้ตรงกันหรือไม่ เพราะแผนงานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า กรณีการย้ายโรงไฟฟ้า ก็ต้องมีการขออนุมัติแผนใหม่ทั้งหมด และต้องมีการจัดการทำการรับฟังความเห็นประชาชนในพื้นที่ หากต้องมีการรอนสิทธิก็ต้องใช้เวลานาน โดยขณะนี้การก่อสร้างสายส่งใช้เวลา นานกว่าระยะเวลาก่อสร้างโรงไฟฟ้าเสียอีก โดยกรณีข้อเสนอย้าย 2 โรงไฟฟ้า SPP บิกริมฯ ไปภาคกลางคงต้องดูถึงแผนก่อสร้างสายส่งและสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะตรงกันหรือไม่ หากก่อสร้างสายส่งใหม่รับไฟฟ้าช้ากว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องยาก

ทั้งนี้ 2 โรงไฟฟ้า SPP ของบิกริมฯ อยู่ระหว่างดำเนินการขอย้ายที่ตั้งโรงไฟฟ้าโครงการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 1 จำกัด (BGPR 1) และ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 2 จำกัด (BGPR 2) กำลังการผลิตรวม 240 เมกะวัตต์ ซึ่งลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 ต่อมาปีประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ยุบเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรม วี.อาร์.เอ็ม. ราชบุรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 จึงต้องหาที่ตั้งใหม่.